

สหภาพยุโรป

รอยเตอร์รายงานว่า หลังจากกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการค้าน้ำตาลโลก (Global Sugar Alliance –GSA) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย บราซิลและไทย ได้เรียกร้องต่อองค์การการค้าโลก ให้สหภาพยุโรปชี้แจงกรณีส่งออกน้ำตาลเกินโควตา ผลปรากฏว่า สหภาพยุโรปขอเลื่อนเวลาการชี้แจงออกไป ซึ่ง Mr. Ian McMaster ประธานกลุ่ม GSA กล่าวว่า สหภาพยุโรปอาจจะจนต่อหลักฐานที่จะนำมาสนับสนุนในการประชุมชี้แจงดังกล่าว

สหรัฐฯ

USDA กำลังพิจารณาข้อเรียกร้องของอุตสาหกรรมอาหารที่ขอให้รัฐบาลนำเข้าน้ำตาลแล้ว โดยกำลังพิจารณาบทจนถึงอุปสงค์และอุปทานน้ำตาลในประเทศ และยืนยันว่า ขณะนี้น้ำตาลยังมีเพียงพอ แต่อาจมีความเสี่ยงในช่วงท้ายปี โดย USDA กำลังจับตาดูสถานการณ์และราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ภายใต้ US Sugar Program รัฐบาลจะต้องรักษาดุลระหว่างผลผลิตน้ำตาลในประเทศและการนำเข้าให้พอดีกับความต้องการบริโภค ทั้งนี้เพื่อรักษาราคาพืชผลขั้นต่ำให้กับเกษตรกรโดยไม่ให้มากระทบกับงบประมาณหรือภาษีของประชาชน

USDA กำหนดโควตานำเข้าน้ำตาลไว้ที่ 1.231 ล้าน short tons ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำตามที่องค์การการค้าโลกกำหนด ขณะที่ USDA กำหนดโควตาจัดสรรให้โรงงานผลิตน้ำตาลจากบีทไว้ 619,000 ตัน และผลผลิตน้ำตาลจากอ้อยจำนวน 789,000 ตันซึ่งสูงกว่าผลผลิตจริง ทำให้ USDA จะทบทวนตัวเลขการจัดสรรใหม่ในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ เพื่อให้ใกล้เคียงกับผลผลิตจริงของปี 2010 และถ้าผลปรากฏว่า ผลผลิตมีไม่เพียงพอที่จะผลิตน้ำตาล USDA จึงจะพิจารณานำเข้าน้ำตาล ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในกฎหมาย Farm Bill 2008

มีผู้วิเคราะห์ว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้าอาจจะพุ่งสูงขึ้นได้ ถ้า USDA ไม่เพิ่มโควตานำเข้าน้ำตาลจำนวนประมาณ 1 ล้านตัน ทั้งนี้ สหรัฐฯ ไม่อาจหวังพึ่งการนำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโกที่มีผลผลิตที่ลดลงได้ในปีนี้ และถ้า USDA ตัดสินใจเข้าต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนเมษายน เกรงว่าจะไม่มีน้ำตาลในตลาดให้ซื้อ

Pure Circle Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหญ้าหวานของมาเลเซียได้ร่วมลงทุนกับบริษัท Imperial Sugar ของสหรัฐฯ ภายใต้ชื่อบริษัท Natural Sweet Ventures เพื่อผลิตสารให้ความหวานแทนน้ำตาลให้กับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐฯ

ออสเตรเลีย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรของออสเตรเลีย (ABARE) คาดว่า ผลผลิตน้ำตาลทรายดิบปี 2010/2011 จะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 4.80 ล้านตัน และยอดการส่งออกจะเพิ่มขึ้น 6% เป็น 3.45 ล้านตัน

